



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: เสาร์สपोर्ट/เกษตร-บทความ

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25580

Col.Inch: 10.20 Ad Value: 21,420

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 20(บนขวา)

PRValue (x3): 64,260

คลิป: 555

เกษตรวันนี้ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม โดยเร็ว.....● นอกจากนี้จะเดินหน้าพัฒนา
 พ.ศ. 2562.....● การยางแห่งประเทศไทย 6 แห่ง ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่
 ไทย ینگโอเดียตั้งบริษัทลูกร่วม 6 แห่ง ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่
 สถาบันชาวสวนยาง เพื่อดำเนิน 6 แห่ง ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่
 ธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มสูงขึ้น สามารถรองรับ
 เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด วัตถุประสงค์จากตลาดที่ กยท.ได้
 กยท. ในเดือน พ.ย.นี้ “สุนันท์ เปิดตลาดไว้ได้ รวมถึงรองรับ
 นवलพรหมสกุล รองผู้อำนวยการ รับผลผลิตของเกษตรกร
 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สถาบันเกษตรกร ในทุกชนิดยาง
 ด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ ไม่ว่าจะป็นน้ำยางสด ยางแผ่น และ
 ว่าการ กยท.” บอกว่า ถ้าผ่าน ยางก้อนถ้วย.....●
 บอร์ด กยท.แล้วจะเร่งจดทะเบียนบริษัท



นายทะเล่าปลี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามธุรกิจ

Siam Turakij
Circulation: 20,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 26 ตุลาคม - ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 1763

หน้า: 9(บนขวา)

Col.Inch: 41.34 Ad Value: 37,206

PRValue (x3): 111,618

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: สั่งแก้โรคระบาดใบร่วงยางพารา กยท.ชี้โรครุนแรงเสียหายแสนไร่

สั่งแก้โรคระบาดใบร่วงยางพารา กยท.ชี้โรครุนแรงเสียหายแสนไร่

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี ซึ่งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานว่า เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในไทย โดยก่อนหน้านี้ระบาดเป็นวงกว้างในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยยางของกยท. ตรวจสอบพบว่า เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. คาดว่าเมื่อเกิดไฟป่าในอินโดนีเซีย กระแสลมได้พัดพาสปอร์ของเชื้อรามาถึงไทยและเมื่อฝนตกจึงชะลงสู่สวนยาง

นอกจากนี้ ยังแพร่กระจายเข้ามาตามชายแดนไทย-มาเลเซีย เมื่อต้นยางติดโรคจะทำให้ใบร่วงถึงร้อยละ 90 น้ำยางลดลงร้อยละ 30-50 จึงสั่งการให้กยท. และกรมวิชาการเกษตรร่วมกันหามาตรการแก้ไขและควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัด นอกจากนี้ ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gisda) ถ่ายภาพจากดาวเทียมเพื่อจะได้ทราบพื้นที่การระบาดของเชื้อโรคว่า อยู่ในอำเภอใดและรวมพื้นที่ระบาดทั้งสิ้นเท่าไรใช้ประกอบการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

ด้าน นายภูษิตา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยยาง กยท. เปิดเผยว่า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ด้านโรคพืชเข้าไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรถึงสารที่ทดสอบแล้วว่า มีประสิทธิ-



ภาพในการกำจัดเชื้อรา ได้แก่ Hexaconazole Benomyl และ Thiophanate Methyl รวมทั้งแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกับแปลงที่เกิดโรคสามารถฉีดพ่นป้องกันได้ โดยเชื้อราชนิดนี้ทำลายต้นยางพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่นั้น ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ PB 311 ลักษณะอาการที่ปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะมีรอยช้ำเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะกลายเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง (Chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (Necrosis) เป็นแผลกลมสีส้มขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล ต่อมาใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก

นายภูษิตา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศที่พบโรคใบร่วงชนิด

นี้มี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ซึ่งระบาดประมาณ 2 ล้านไร่ มาเลเซียหลายแสนไร่ ส่วนอินเดียและศรีลังการะบาดเป็นวงกว้าง สำหรับประเทศไทยเบื้องต้นคาดว่า ระบาดแล้ว 100,000 ไร่ โดยกำลังรอผลจากภาพถ่ายดาวเทียมมาประเมินความแม่นยำอีกครั้ง สำหรับการควบคุมโรคให้อยู่ในวงจำกัดนั้น ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเคลื่อนย้ายทั้งยางชำถุง กิ่งตา และใบออกนอกพื้นที่ระบาด โดยกำลังเร่งประสานความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้ ซึ่งจะมีการประชุมที่มาเลเซียในวันที่ 5 พฤศจิกายนนี้เพื่อนำวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผลแล้วมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้ กยท. ย้ำว่าให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมากและจะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการป้องกัน กำจัด รวมถึงควบคุมไม่ให้โรคแพร่กระจายมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 27 - พุธ 30 ตุลาคม 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 3517

หน้า: 13(บนขวา)

Col.Inch: 41.75 Ad Value: 52,187.50 PRValue (x3): 156,562.50

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไทยเร่งมาตรฐานจัดการป่าผวาทุบส่งออกยาง 2.3 แสนล.

ไทยเร่งมาตรฐานจัดการป่า ผวาทุบส่งออกยาง 2.3 แสนล.

ร่างมาตรฐานจัดการป่าไม้ฉบับไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมทำประชาพิจารณ์ทั่วประเทศ เพื่อปรับแก้ไข ก่อนชงบอร์ด FSC ที่สวิตเซอร์แลนด์ รับรองในปี 63 ส่วนยางล้นของอ่อนปรน ห้วนทุบส่งออก 2.3 แสนล้าน

ในปี 2563 มาตรฐาน FSC และ PEFC ซึ่งเป็นมาตรฐานสหภาพยุโรป (อียู) ในการจัดการป่าไม้ อย่างเป็นทางการจะบังคับใช้กันอย่างจริงจังในอียู ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ โดยประเทศดังกล่าวประกาศจะไม่รับซื้อไม้ และผลิตภัณฑ์ยางพารา เช่น นํายาง ยางแผ่น ไม้ยาง เฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้มาจากสวนยางพาราที่ไม่ได้รับมาตรฐานดังกล่าว

ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้าภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กำลังเป็นประเด็นสำคัญของโลก นำสู่การจัดระเบียบสวนยางพารา ที่จะต้องให้ได้มาตรฐาน ปัจจุบัน FSC มีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชัน 4 เป็นเวอร์ชัน 5 มีผลกระทบต่อกรรับรองการจัดการป่าไม้ในประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ

“ผมและคณะได้เจรจากับทาง FSC ขอให้ประเทศไทยใช้เวอร์ชัน 4 ไปก่อน ในช่วงระหว่างประเทศไทยจะสร้างมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ในช่วงปี 2561-2563 หากประเทศไทยไม่สามารถสร้างมาตรฐานการรับรองการจัดการป่าไม้ ก็จะต้องไปใช้มาตรฐานกลางในระดับสากล”

ปัจจุบันร่างมาตรฐานฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เตรียมทำประชาพิจารณ์ ชาวสวนยางทั่วประเทศเพื่อปรับแก้ไขในปลายเดือน พฤศจิกายน ร่างนี้จะง่ายต่อการปฏิบัติของชาวสวนยาง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนแล้ว ในปีหน้าจะนำเสนอบอร์ด FSC ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อ



อียูและ
มิชลิน ประกาศ
เจตนา
มยปี
ชดเชย
ภายใน
2 เดือน
นี้ จะ
หยุดใช้
ผลผลิต
ยางพารา
จากการ
บุกรุก
ทำลายป่า

พิจารณาให้การรับรอง ผศ.ดร.ขวัญชัย กล่าวอีกว่าในแต่ละปีไทยส่งออกยางพารา 1.5 แสนล้านบาท ส่วนเกือบครึ่งหนึ่งส่งไปจีน รองลงมาคือมาเลเซีย และญี่ปุ่น เช่นเดียวกับไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ มีการส่งออกกว่า 8 หมื่นล้านบาทต่อปี (ปี 2561 ส่งออก 8.4 หมื่นล้านบาท) สัดส่วนกว่า 50% ส่งออกไปจีน รองลงมาคือเกาหลีใต้ และญี่ปุ่น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้ยังไม่สามารถส่งไปประเทศที่ญี่ปุ่นได้ เพราะติดเงื่อนไขไม่ผ่าน

รับรองมาตรฐานจัดการสวนป่า และในปี 2563 จะมีบริษัทต่างๆ ประกาศมาเรื่อยๆ เช่น บริษัท อีเกีย จำกัด และบริษัท มิชลิน จำกัด ประกาศเจตนา มยปี เด่นชัดว่าภายใน 2 เดือนนี้ จะหยุดใช้ผลผลิตยางพาราจากการบุกรุกทำลายป่า”

นายอูทัย สอนหลัก ทรัพย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรชาวสวนยาง ในคณะทำงานจัดทำคู่มือการรับรองมาตรฐานสำหรับสวนยางพาราในประเทศไทย กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นมาตรการที่พยายามกดราคาให้ถูกลงของประเทศผู้ซื้อ หากมีการบังคับใช้จริงได้แจ้งกับทางคณะไปแล้วให้ขอผ่อนปรนมาตรฐานไปก่อน ส่วนนำเสนอมาตรฐานของไทย คาดไม่น่ามีปัญหา เพราะก่อนหน้านี้ “มาเลเซีย” ก็ได้เสนอมาตรฐานจัดการป่าอย่างรับผิดชอบฉบับวิถีสุมชนเข้าไป ปรากฏทาง FSC รับรอง ถ้าแก้ปัญหาหน้าได้จะไม่ซ้ำรอยกับการแก้ไข ปัญหาประมงไอยูยู ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/-

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2562

ปีที่: 24 ฉบับที่: 8387

หน้า: 21 (บพช้อย)

Col.Inch: 37.53 Ad Value: 31,900.50 PRValue (x3): 95,701.50 ศิลป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: TNR แหวกแนวเปิดตัวถุงยางอนามัยยี่ห้อป้องกัน 'ONETOUCH 2019 Collection'

TNR แหวกแนวเปิดตัวถุงยางอนามัยยี่ห้อป้องกัน 'ONETOUCH® 2019 Collection' จุดเด่นด้านดีไซน์ สร้างสีสันใหม่พนักศิลป์ชั้นนำออกแบบแพ็คเกจจิ้ง รุกขายออนไลน์เจาะกลุ่มมิลเลนเนียม

'ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี' สร้างสีสันตลาดถุงยางอนามัย เติบโตเกมรุกเปิดตัวสินค้าคอลเล็กชันพิเศษแบบลิมิเต็ด อีดิชัน 'ONETOUCH® 2019 Collection' รุกขายในช่องทางออนไลน์เจาะกลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียม จุดเด่นด้านบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบกระป๋อง เพื่อสร้างความแปลกใหม่ ทั้งยังดึงศิลปินนักวาดการ์ตูนแถวหน้าร่วมออกแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมตั้งเป้าเปิดตัวฉลาก ONETOUCH® คอลเล็กชันพิเศษทุกปี

นายกัณฑ์ ภู่อัญญา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี หรือ TNR ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจากน้ำยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในไทยภายใต้แบรนด์ ONETOUCH™ เปิดเผยว่า จากแผนงานของบริษัทฯ ที่วางเป้าหมายสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ ONETOUCH® และต้องการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทยในปี 2019 นั้น ทำให้ทีมงานไม่หยุดที่จะคิดและสร้างสรรค์การตลาด รวมไปถึงสินค้าใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าคอลเล็กชันพิเศษออกสู่ตลาดทุกปี เพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อและเพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ตลอดจนตอบย้ำความเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย

การเปิดตัวถุงยางอนามัย ONETOUCH® 2019 Collection' ซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ด อีดิชัน ที่ผลิตจำนวนจำกัด เพื่อเน้นการจัด

จำหน่ายทางออนไลน์ เจาะกลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นหนุ่มสาวชาวมิลเลนเนียม (Millennial) จุดเด่นคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างจากปกติเพื่อสร้างความแปลกใหม่ โดยบรรจุอยู่ในซองหรือฟอยล์ทรงกลม จากปกติเป็นทรงสี่เหลี่ยม และบรรจุไว้ในกระป๋องทรงกลม โดย 1 กระป๋องบรรจุ 12 ชิ้น ในราคาจำหน่ายปกติกระป๋องละ 188 บาท ขณะเดียวกัน ONETOUCH® ก็ได้สร้างสีสันแก่วงการถุงยางอนามัย โดยร่วมมือกับ The Daung ศิลปินนักวาดการ์ตูนชั้นนำคนหนึ่งของประเทศไทย ผู้ซึ่งมีลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ชื่นชอบการ์ตูน รวมถึงมีผลงานภายใต้ชื่อ 'เรื่องมียูว่า' ที่ได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ออกแบบภาพงานศิลปะบนแพ็คเกจจิ้งถุงยางอนามัยรุ่นดังกล่าว เพื่อสะท้อนไลฟ์สไตล์ Enjoy the best in you ของ ONETOUCH® และสร้างสีสันใหม่แก่ผลิตภัณฑ์

"เราตั้งเป้าว่าถุงยางอนามัย ONETOUCH® 2019 Collection จะได้รับความสนใจและสามารถสร้างกระแสในกลุ่มผู้บริโภคชาวมิลเลนเนียม ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เพราะเป็นสินค้ารุ่นพิเศษที่ผลิตจำนวนจำกัดและเน้นการวางขายทางออนไลน์เป็นหลัก เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่นิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์หรือไม่สะดวกไปที่หน้าร้าน" นายกัณฑ์ กล่าว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: จันทร์ 28 - พุธ 30 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5196

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 29.14 Ad Value: 29,140

PRValue (x3): 87,420

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อียู-จีนแบนนำเข้าไม้รุกป่า จีรัฐตั้งวาระแห่งชาติรับมือ

อียู-จีนแบนนำเข้าไม้รุกป่า จีรัฐตั้งวาระแห่งชาติรับมือ

ผู้ส่งออกนํ้ายาง-ไม้ยางพาราส่งออก
วิกฤต อียู-จีน จ่อประกาศไม่ซื้อ
ผู้ผลิตไม้ยางรุกป่าขัดมาตรฐาน FSC
นักวิชาการเร่ง 6 แนวทาง บรรจุเป็น
วาระแห่งชาติ บูรณาการหน่วยงาน
สร้างมาตรฐาน กยท.แบ่งรับแบ่งสู้ อีก
10 ปีต้นชาวสวนผ่านมาตรฐาน 50%

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า
จากการที่องค์การสหประชาชาติและ
ประเทศผู้ซื้อยางและไม้ยางพาราบับ
ประเทศผู้ผลิตนํ้ายางและไม้ยางพารา
ต้องผ่านมาตรฐานสากลการจัดการสวน
ป่าที่ยั่งยืนทั้ง Forest Stewardship
Council (FSC) และ Program for the
Endorsement of Forest Certifica-
tion (PEFC) โดยสหภาพยุโรป บริษัท
มิชลิน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยางรถยนต์
ของฝรั่งเศสและเฟอร์รารีเกีย
ของสวีเดน จะไม่ซื้อหากไม่ผ่านมาตรฐาน
ดังกล่าว ในปี 2563 ขณะที่จีนสร้าง
มาตรฐานเสร็จแล้ว ส่วนไทยผ่าน
มาตรฐานนี้เพียง 1.22 แสนไร่ หรือ
0.5% จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 20 ล้านไร่
ศต.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร หัวหน้า
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า

รัฐบาลต้องดำเนินการตาม 6 แนวทาง
เพื่อตอบโจทย์เร่งด่วน คือ 1.กำหนด
เป็นวาระแห่งชาติเร่งพัฒนาศักยภาพ
การทำสวนยางทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 2.กำหนดหรือสร้างองค์กรที่มี
ภารกิจในการรับมือ เจริญและสร้าง
การรับรู้กับผู้เกี่ยวข้อง เช่น การยางแห่ง
ประเทศไทย (กยท.) กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
3.พัฒนาศักยภาพและสร้างความพร้อม
ของชาวสวน และผู้ประกอบการ 4.สร้าง
forest management standard for
Thailand บนพื้นฐานของงานวิจัย ที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานจาก FSC หรือ
PEFC 5.เร่งวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมจากการจัดการสวนยาง เพื่อ
รองรับการตรวจมาตรฐานภายใน 1-2 ปีนี้
และ 6. เร่งรัดเพิ่มศักยภาพให้สวนยาง
ไทยผ่านมาตรฐานการรับรองการจัดการ
ป่าไม้ในระดับนานาชาติ

นายณรงค์ศักดิ์ ใจสมุทร ผู้อำนวยการ
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)
เขตภาคใต้ตอนบน กล่าวว่า ไทยจะเร่ง
จัดทำมาตรฐานของไทยที่อิงกับมาตรฐาน
FSC และเร่งอบรมเจ้าหน้าที่ กยท. โดย
คาดว่าภายใน 10 ปีข้างหน้า จะสามารถ
รับรองสวนยางของไทยอิงมาตรฐาน
FSC ได้ถึง 50% ของสวนยางที่เปิด
กรี๊ดแล้ว หรือประมาณ 10 ล้านไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/การตลาด

วันที่: จันทร์ 28 - พุธ 30 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 5196

หน้า: 18(ล่างขวา)

Col.Inch: 7.83

Ad Value: 10,570.50

PRValue (x3): 31,711.50

ศิลปิน: สีส

คอลัมน์: ข่าวสั้น: TNR รุกขายออนไลน์

ข่าวสั้น

TNR รุกขายออนไลน์

นายกันท์ กุลอัฐิภิญญา ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์
อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ TNR
ผู้ผลิตและจำหน่ายถุงยางอนามัยจาก

น้ำยางธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์
วันทัช เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดตัว
ถุงยางอนามัย ONETOUCH 2019
Collection ซึ่งเป็นสินค้ารุ่นใหม่เด็ด
เอ็ดชั่น ที่ผลิตจำนวนจำกัด เพื่อเน้น
การจัดจำหน่ายทางออนไลน์ เจาะ
กลุ่มเป้าหมายหลักที่เป็นหนุ่มสาวชาว
มิลเลนเนียล จุดเด่นคือการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง โดยบรรจุอยู่ใน
ซองหรือพอยล์ทรงกลม พร้อมร่วมมือ
กับศิลปินนักวาดการ์ตูนชั้นนำของ
ไทย เป็นผู้ออกแบบภาพงานศิลปะบน
แพ็คเกจจิ้งถุงยางอนามัยรุ่นดังกล่าว
เพื่อสร้างสีสันใหม่แก่ผลิตภัณฑ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบวัน

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25583

หน้า: 1(ซ้าย), 18

Col.Inch: 48.10 Ad Value: 101,010

PRValue (x3): 303,030

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: แนะนำพืชทางเลือกภาคใต้ตอนบนทดแทนยางฯ



แนะนำพืชทางเลือกภาคใต้ตอนบนทดแทนยางฯ

น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการสำรวจพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต) ตามการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ พบพื้นที่ปลูกยางพาราในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ 7.14 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก (S1) และเหมาะสมปานกลาง (S2) สำหรับการปลูกยางพารา 5.95 ล้านไร่ เกษตรกรได้ผล



ตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 2,850 บาท/ไร่ ในขณะที่พื้นที่เหมาะสมน้อย (S3) และ ไม่เหมาะสม (N) สำหรับการปลูกยางพารา มี 1.19 ล้านไร่ เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 1,683 บาท/ไร่

หากพิจารณาถึงพืชทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนในพื้นที่ปลูกยางพาราเขตพื้นที่ S3 และ N ตามแผนที่ความเหมาะสมของดิน ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน พบว่า พืชทางเลือกที่เหมาะสมให้ผลตอบแทนที่ดี

กว่าและตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง ได้แก่ สลัด ทูเรียน มะพร้าวน้ำหอม และหมาก โดย สลัด เกษตรกรมีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 22,214 บาท/ไร่

รวมรวมหลักของภาคใต้ที่ จ.ชุมพร มะพร้าวน้ำหอม เกษตรกรมีต้นทุนฯ เฉลี่ย 5,522 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,410 กก./ไร่ สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี รอบตัดเก็บผลผลิตประมาณ 20-30 วัน/ครั้ง เกษตรกรขาย

(เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 3 และให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 30 ปี) ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,901 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ราคา 60-70 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 91,720 บาท/ไร่/ปี ส่วนใหญ่มีพ่อค้ารายย่อยมารับซื้อที่สวน และสามารถจัดการให้เก็บผลผลิตขายได้ทุกวัน ส่วนทุเรียน เกษตรกรมีต้นทุนฯ เฉลี่ย 21,719 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 6 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,080 กก./ไร่ เกษตรกรขายได้ราคา 60-70 บาท/กก. ผล

ตอบแทนสุทธิ 48,446 บาท/ไร่/ปี เกษตรกรส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 นิยมขายผลผลิตแบบเหมاسبานให้พ่อค้ารวบรวมส่งออก ซึ่งมีแหล่งรวบรวมหลักของภาคใต้ที่ จ.ชุมพร

ได้ราคา 20-25 บาท/ผล ผลตอบแทนสุทธิ 28,686 บาท/ไร่/ปี แหล่งจำหน่ายส่วนใหญ่อยู่บริเวณเส้นทางท่องเที่ยวและมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อที่สวนเพื่อนำไปขายต่อในชุมชนเมืองและแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสดและแปรรูปทำวุ้นมะพร้าวอ่อน และหมาก

เกษตรกรมีต้นทุนฯ เฉลี่ย 7,639 บาท/ไร่ เริ่มให้ผลผลิตในปีที่ 4-5 ได้ผลผลิตเฉลี่ย 458



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25583

หน้า: 1(ซ้าย), 18

Col.Inch: 48.10 Ad Value: 101,010

PRValue (x3): 303,030

คลิป: 5:55

หัวข้อข่าว: แนะนำพืชทางเลือกภาคใต้ตอนบนทดแทนยางฯ



กก./ไร่ เกษตรกรขายหมากแห้งได้ราคา 40-45 บาท/กก. ผลตอบแทนสุทธิ 27,013 บาท/ไร่/ปี ซึ่งตลาดมีความต้องการตลอดทั้งปี และมีจุดรับซื้อในท้องถิ่นตามฤดูกาล

ค่านายบรรจบ ชื่นสุวรรณ รรท.

ผอ.สศท.8 จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวเสริมว่า สำหรับข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนพืชทางเลือกข้างต้น เป็นข้อมูลที่ สศท.8 ได้ศึกษาในปีเพาะปลูก 60/61 นอกจากนี้ สศท.8 ยังลงพื้นที่ศึกษาเกษตรกรตัวอย่างที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกยางไปปลูกพืช

อื่นทดแทนหรือทำกิจกรรมเสริมรายได้

ในสวนยางพารา พบว่า ยังมีพืชอีกหลายชนิดที่น่าสนใจ เช่น การปลูกไม้กิมชุง พริกไทย ผักเหมียง

เห็นนางฟ้า และการเลี้ยงแพะพื้นเมือง ซึ่งยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีกด้วย สำหรับท่านที่สนใจพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน สามารถขอคำแนะนำได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 โทร. 0-7731-1373 หรืออีเมล zone8@oae.go.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

กรอบวัน

Daily News (Mid-Day)

Circulation: 720,000

Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25583

หน้า: 18(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 36.62 Ad Value: 76,902

PRValue (x3): 230,706

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เลี้ยงแพะเนื้อในสวนยางสร้างรายได้ปีละ 6 แสน

เลี้ยงแพะเนื้อในสวนยางสร้างรายได้ปีละ 6 แสน

นายทวีศักดิ์ จันทร์องค์การ อายุ 46 ปี เกษตรกรชาวสวนยางพารา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในสภาวะที่ผลผลิตราคาคดต่ำ ด้วยการเลี้ยงแพะเนื้อเสริมในสวนยางพาราทำรายได้ปีละกว่า 5 แสนบาท จนได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประเภทปศุสัตว์



นายทวีศักดิ์ เล่าให้ฟังว่า หลังเรียนจบสาขาประมง จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ได้สมัครเข้าทำงานบริษัทเอกชนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้ง ก่อนจะลาออกจากงานประจำ และเริ่มมาทำปศุสัตว์ ด้วยการเลี้ยงวัวนม ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพราะอยากมีอาชีพของตนเอง ใช้เวลากว่า 6 ปี แม้จะประสบความสำเร็จ แต่ยอมรับว่าเหนื่อยมาก จึงตัดสินใจเลิกและกลับมาทำสวนยางพาราที่บ้านเกิด



จนเมื่อปี 58 เกิดภาวะราคายางพาราคดต่ำ จึงได้ศึกษาการทำอาชีพเสริมในสวนยางพารา จนพบว่าเนื้อแพะยังเป็นที่ต้องการของตลาด และมีผู้เลี้ยงน้อย เลยเริ่มหาข้อมูลอย่างจริงจัง ด้วยการเริ่มทดลองซื้อแพะพันธุ์พื้นเมืองมาทดลองเลี้ยงปรากฏว่าไม่คุ้มทุน เนื่องจากมีอัตราการกินอาหารเยอะแต่ให้เนื้อน้อย เลยทดลองนำแพะเนื้อ “พันธุ์เองโกลนุเบียน” ที่มีจุดเด่นคือตัวใหญ่ มาผสมกับแพะเนื้อ “พันธุ์บอร์” ที่มีจุดเด่นคือให้ลูกครั้งละ 2-3 ตัว จนได้พ่อ-แม่พันธุ์ ที่ตรงตามความต้องการ คือให้น้ำหนักเนื้อมาก ใช้เวลาในการขุนไม่นาน และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว

“หลังลูกแพะหย่านมิใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เราจะแยกลูกตัวผู้ออกจากแม่ทันทีเพื่อขุนให้โต นอกจากให้หญ้าเป็นอาหารแล้ว ยังเสริมด้วยอาหารหมักจากกากมันสำปะหลัง

หมักยีสต์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากอาหารสำเร็จรูป ซึ่งสามารถลดต้นทุนลงกว่าร้อยละ 50 ที่สำคัญการเลี้ยงแพะจากอาหารหมัก ส่งผลให้แพะที่เลี้ยงได้เนื้อที่มีคุณภาพ ไม่มีกลิ่นสาบ เป็นที่ถูกใจของผู้บริโภค และใช้เวลาขุนเพียง 3 เดือน ก็สามารถจำหน่ายได้” นายทวีศักดิ์ กล่าว

นายทวีศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ตลาดยังมีความต้องการเนื้อแพะอีกมาก แพะเนื้อที่ออกจากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านนาเดิม ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ปัจจุบันจะมีพ่อค้าแพะจากประเทศมาเลเซีย เดินทางเข้ามารับซื้อแพะโดยตรงถึงฟาร์มในราคากิโลกรัมละ 140 บาทขึ้นไป ส่วนตลาดภายในประเทศ พื้นที่ จ.พังงา กู๋เกิด กระบี่ ตรัง สงขลา และภาคกลาง ยังคงมีความต้องการอีกมาก และที่สำคัญเราไม่ต้องวิ่งหาตลาดด้วย เพราะจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงฟาร์ม

“ผมมีสวนยางพารา 10 ไร่ แต่ละปีทำรายได้ให้ผมไม่ถึง 1 แสนบาท แต่ตอนนี้มีรายได้จากการขายแพะเนื้อ ลูกแพะ และจี้แพะปีละกว่า 6 แสนบาท ทั้ง ๆ ที่ใช้เนื้อที่ระหว่างร่องสวนยางเนื้อที่ไม่ถึง 1 ไร่ สร้างโรงเรือนสำหรับเลี้ยงแพะ เลี้ยงรวมกันประมาณ 400 ตัว การดูแลก็ไม่ยุ่งยาก ให้อาหารเพียงวันละ 2 มื้อเท่านั้น เวลาที่เหลือยังไปทำอย่างอื่นได้อีก เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชม และศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะเนื้อ ได้ทุกวัน โทร. 08-9884-1571 “ นายทวีศักดิ์ กล่าว.

อรุณี วิฑเฑียรอด รายงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/วิทยากร-เกษตร

วันที่: อังคาร 29 ตุลาคม 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22561

หน้า: 9(ล่าง)

Col.Inch: 45.82 Ad Value: 100,804

PRValue (x3): 302,412

ศิลป์: สีสี่

หัวข้อข่าว: ยางใบใหม่ลามกว่า 2 แสนไร่ รื้อเสาะ หนักสุด เกือบ 100%



ไปดูแลยังเชื้อหรืออาจนำไปซื้อปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางต่อไปได้หรือไม่

ด้าน นายประหยัด ลอแม ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส เผยว่า โครใบร่วงในยางพาราพื้นที่นราธิวาสเริ่มมีมา2ปีแล้วแต่ไม่รุนแรงเหมือนปีนี้ ล่าสุดจากการจัดเก็บข้อมูลการระบาดในพื้นที่ พบระบาดมากคือ อ.แว้ง 83,000 ไร่ อ.สุไหงปาดี 57,000 ไร่ อ.สุกรีริน 34,250 ไร่ อ.สุไหงโก-ลก 12,000 ไร่ อ.ระแงะ 70% ของพื้นที่ อ.รือเสาะ 90-100% ของพื้นที่

ส่วนอำเภออื่นๆพบการระบาดบ้าง แต่เกษตรกรยังเข้าใจว่าใบยางร่วงตามปกติจากฝนตกชุก จึงขอให้เกษตรกรสังเกตที่ใบยาง มีลักษณะ

ยางใบใหม่ลามกว่า 2 แสนไร่ รื้อเสาะ หนักสุด เกือบ 100%

นายธีรพงศ์ ตันติเพชรภรณ์ ประธานคณะกรรมการด้านยางพารา สภาเกษตรกรแห่งชาติ เผยว่า จากสถานการณ์พบการระบาดของโรครใบร่วงในยางพาราพื้นที่ จ.นราธิวาส เกิดจากลมที่พัดมาจากประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย ด้วยสภาพอากาศร้อนชื้น ฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

ได้นำพาเชื้อรา *Pestalotiopsis sp.* พัดมาอยู่สวนยาง ทั้งในดิน กิ่งพันธุ์ วัสดุปลูก โดยเชื้อจะฝังตัวอยู่ได้นาน จนเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมจากสภาพความชื้นเชื้อจึงฟักตัวและเกิดการระบาดขึ้นมีผลทำให้ผลผลิตลดลง 30-50% ใบร่วงกว่า 90%



ทั้งนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรเรื่องการเคลื่อนย้ายวัสดุปลูก ใบยาง กิ่งตางาย ไปสู่จังหวัดหรือพื้นที่อื่นพร้อมกับเฝ้าระวังและตรวจเช็ค 3 จังหวัดชายแดน โดยสภาเกษตรกรฯได้ประสานงานกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เพื่อเตรียมการใช้สารเคมี โดยใช้โดรนขึ้นบินพ่นสารเพื่อทดสอบการยับยั้งการระบาดเชื้อ

ส่วนความช่วยเหลือเกษตรกรอยู่ระหว่างปรึกษากับ กยท.เพื่อดูระเบียบในการใช้กองทุนพัฒนายางพาราโดยเฉพาะในเรื่องสวัสดิการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาดภัยหรือภัยจากโรคระบาด ว่าเงินจากกองทุนนี้จะสามารถนำไปเยียวยาให้เกษตรกร เพื่อนำ



วงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ร่วงจนเหลือแต่กิ่งก้าน คำนะนำในเบื้องต้นให้เกษตรกรหยุดกรีดยางแล้วใส่ปุ๋ยบำรุงเพื่อให้ต้นยางสมบูรณ์แข็งแรงในการต่อสู้กับโรค

ทั้งนี้สภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาสได้ประสาน กยท.อำเภอสุไหงโก-ลก ได้ทำการทดลองใช้โดรนบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อราโปรยทางอากาศให้กับต้นยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ ต.โละจูด หากได้ผลจะนำไปขยายต่อยังพื้นที่ระบาดของอำเภออื่นต่อไป.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:01

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ หวั่นโรคใบร่วงยางพาราระบาด

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000



THAI NEWS AGENCY

การเมือง เศรษฐกิจ บ้านเกิด กีฬา อาชญากรรม ทวีป ภูมิภาค ไอที Lifestyle เกษตรฯ-สิ่งแวดล้อม ต่างประเทศ



เกษตรฯ หวั่นโรคใบร่วงยางพาราระบาด

เศรษฐกิจ © 25 ต.ค. 2019 12:18:49

กรุงเทพฯ 25 ต.ค. - รมว.เกษตรฯ สั่ง กยท.เร่งควบคุมการระบาดของโรคใบร่วงในยางพารา ล่าสุดขยายวงจาก 3 จังหวัดชายแดนใต้ไปจังหวัดตรัง กยท.ระบุเร่งหาวิธีการป้องกันกำจัดโรคด้วยสารฆ่าเชื้อรา แต่เป็นโรคเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังมีรายงานถึงแนวทางการกำจัดโรคที่ได้ผลดีที่สุด

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี พื้นที่ประมาณ 100,000 ไร่ ล่าสุดการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานว่าพบสวนยางพาราอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังเกิดโรคนี้อแล้ว จึงคาดว่าพื้นที่ระบาดอาจไม่ต่ำกว่า 150,000 ไร่ สถาบันวิจัยยางของ กยท.นำตัวอย่างใบยางที่มีรอยโรคมาตรวจในห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลยืนยันว่าเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ที่เป็นเชื้อทำให้เกิดอาการใบร่วงอย่างรุนแรง

รหัสข่าว: I-191026000652

หน้า: 1/3



นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ กยท. ส่งเจ้าหน้าที่สำรวจภาคสนามตรวจสอบระดับความรุนแรงของการระบาดและจำนวนพื้นที่ที่ระบาด ควบคู่กับการแปลจากภาพถ่ายจากดาวเทียมโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gisda) เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนการเฝ้าระวังและควบคุมโรค หากเกิดการระบาดทั่วประเทศจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตยางอย่างมาก เนื่องจากต้นยางติดโรคจะมีอาการใบร่วงถึงร้อยละ 90 และน้ำยางลดลงร้อยละ 30-50

นายภุชชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กยท. เปิดเผยว่า ได้ประสานกับ กยท.จังหวัดเร่งเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการใช้สารกำจัดเชื้อรา ได้แก่ Hexaconazole Benomyl และ Thiophanate Methyl ขณะนี้สถาบันวิจัยยางกำลังทดลองปริมาณและความถี่ในการฉีดพ่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดโรค เนื่องจากโรคใบร่วงจากเชื้อราชนิดนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่มีข้อมูลว่าแม้ฉีดพ่นสารกำจัดเชื้อราไปแล้ว เชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. มีระยะพักตัวอยู่ในดินนานเท่าไรเพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องใช้วิธีการใดในการกำจัดที่ให้ผลสูงสุด เพราะหากเชื้อยังอยู่ในดิน เมื่อยางติดโรคแตกใบใหม่เชื้อราอาจสร้างความเสียหายได้อีก

นายภุชชดา กล่าวต่อว่า วันที่ 5 พฤศจิกายนนี้จะประชุมทางวิชาการกับประเทศสมาชิกสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (IRRDB) ที่มาเลเซีย เพื่อร่วมกันหาวิธีการป้องกัน กำจัด และควบคุมโรค โดยประเทศที่พบโรคใบร่วงชนิดนี้มี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา และไทย ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเคลื่อนย้ายทั้งยางชำถุง กิ่งตา และใบออกนอกพื้นที่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ส่วนมาตรการควบคุมโรคที่ได้ผลอยู่ระหว่างหารือกับหลายหน่วยงานว่าสมควรประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดพืชตาม พ.ร.บ. ควบคุมยางที่กำกับดูแลโดยกรมวิชาการเกษตรหรือไม่เนื่องจากหากประกาศเป็นเขตโรคระบาดพืชต้องทำลายต้นยางทันที ทำให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรมาก อีกแนวทางหนึ่งกำลังพิจารณา คือ ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติจะทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรสามารถช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยตามระเบียบกระทรวงการคลังได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tna.mcot.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:01

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯ หวั่นโรคใบร่วงยางพาราระบาด

สำหรับโรคใบร่วงจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. เป็นโรคระบาดรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ในทุกสายพันธุ์ยาง ซึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกในภาคใต้ ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ PB 311 รวมทั้งแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกับแปลงที่เกิดโรคสามารถฉีดพ่นป้องกันได้ โดยเชื้อราชนิดนี้ทำลายต้นยางพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่นั้น ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ PB 311 ลักษณะอาการที่ปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการจะมีรอยขีดเป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะกลายเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง (Chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะตายแห้ง (Necrosis) เป็นแผลกลมสีสนิมขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล ต่อมาใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด รวมถึงทำลายใบยางทุกระยะ ดังนั้น สวนใกล้เคียงกับสวนที่เกิดโรคจำเป็นต้องฉีดพ่นสารป้องกัน สำหรับสวนที่เกิดโรคแล้ว เมื่อผลิใบอ่อนออกมาใหม่ต้องฉีดพ่นป้องกันซ้ำด้วย.-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:04

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ชี้แจงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่...



หน้าหลัก หมวดข่าว - 5Gไอฮอนหลัง - ถ่ายทอดสด PRD sharing

การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ชี้แจงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

เกษตรกรรับการประกันรายได้จากการขายยางพารา รายละไม่เกิน 25 ไร่

ระยะเวลา ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563

สภาพพื้นที่	น้ำยางสด (DRC 100%)	ยางก้อนถ้วย (DRC 50%)
ยางแผ่นดิบคุณภาพดี	60 บาท/กก.	23 บาท/กก.
น้ำยางสด	57 บาท/กก.	

ค่าประกันที่ได้อธิบาย = (ราคายางปีประกันรายได้ - ราคากลางอ้างอิงการยางฯ) x ปริมาณผลผลิตยางพาราเบื้องต้นที่ประกัน

แนวทางการกำหนดราคาตลาดอ้างอิง

- ราคายางแต่ละชนิดเฉลี่ยราคาอ้างอิงวันที่คณะอนุกรรมการกำหนดราคาอ้างอิงวิสาหกิจ
- สัดส่วนความต่างของราคาแต่ละชนิด
- เกณฑ์ราคากลางสัดส่วนคิดจากกำหนดราคาของยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม

หลักเกณฑ์และข้อกำหนด

- เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562
- ต้นยางอายุ 7 ปี เปิดผลผลิตแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
- กำหนดปริมาณผลผลิตของประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน

ให้สิทธิเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งและขึ้นทะเบียนกับ กยท. ทุกราย*

*เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ กยท.

เพื่อสร้างหลักประกันรายได้เต็มจากต้นทุนการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชาวสวนยาง

จ่ายเงินประกัน 2 เดือน/ครั้ง ให้เกษตรกรชาวสวนยางได้โดยตรง ผ่าน ธ.ก.ส.

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2433-2222 ต่อ XXX หรือ ติดต่อการยางแห่งประเทศไทยใกล้บ้าน

25 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 92



ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ชี้แจงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562

รหัสข่าว: I-19102600661

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:04

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง ชี้แจงโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่...

นายอุสมาน สาสิ่ง ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง กล่าวว่า กรม. มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ ได้มีรายได้ที่แน่นอน โดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ

- 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคาที่โลกริมละ 60 บาท
- 2.น้ำยางสด (DRC 100 เปอร์เซนต์) ราคาที่โลกริมละ 57 บาท

และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50 เปอร์เซนต์) ราคาที่โลกริมละ 23 บาท โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว สูงสุดรายละไม่เกิน 25 ไร่ มีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้อยู่ที่ 240 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อเดือน โดยการแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรกำหนดจ่ายให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดจ่าย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้

- 1.ประกันรายได้เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2562 จ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
- และ 2.ประกันรายได้เดือนธันวาคม 2562 ถึงมกราคม 2563

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ที่ขึ้นทะเบียน มีจำนวน 5,471 ราย ประกอบด้วย เจ้าของสวน ผู้เช่า และผู้ทำสวนยาง และคนกรีดยาง จำนวน 2,275 ราย

#การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง #โครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง #ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อติพันธ์ มะลี
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรช จ้าเจริญสุต
แหล่งที่มา : สวท.เบตง จ.ยะลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:08

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

THANSETTAKIJ
MULTIMEDIA

หน้าแรก / เศรษฐกิจมหภาค / การค้า - การเกษตร / น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม



น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม

25 Oct 2019



อ่าน 10727 ครั้ง

ปลัดเกษตรฯ ทุบโต๊ะเอาใจเกษตรกร ยางก้อนถ้วยเฮ! สันห้องประชุม "เหนือ-อีสาน -ใต้" ยิ้มแก้มปริ "สวัสดิ์" ผู้แทนเกษตรกร ขอบคุณรัฐฟังเสียงเพิ่มปริมาณชดเชยเป็น 40 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ชดเชยส่วนต่าง 6.81 บาท/กิโลกรัม รับได้ ไม่มีปัญหา

จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ปี 2562-2563 ที่จะจ่ายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายนนี้ สำหรับราคาชดเชยประกันรายได้ใช้การคำนวณราคา 60 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ยางพารา 3 ชนิดที่รัฐจะชดเชยรายได้ ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ราคา yang ที่รัฐบาลชดเชย 21.03 บาท/กิโลกรัม รัฐประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม ส่วนน้ำยางสด จะต้องชดเชยอยู่ที่ 19.28 บาท/กิโลกรัม ราคาประกันที่ 57 บาท/กิโลกรัม และน้ำยางก้อนถ้วย ชดเชยอยู่ที่ 6.81 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาประกัน DRC 50% อยู่ที่ 23 บาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:08

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000



วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสวัสดิ์ ลาดปลา รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กย.ระดับประเทศและประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม นั้น ได้ข้อสรุปดังนี้

เดือน	ราคาขายที่ประกันรายได้ (บาท/กก.)	ราคากลางอ้างอิงการขาย (บาท/กก.)	ส่วนต่าง	ประมาณผลผลิตสวนเนื้อยางแห้ง (กก.ต่อไร่ต่อเดือน)	เงินค่าประกันรายได้ต่อเดือน (บาทต่อไร่)	เงินค่าประกันรายได้กรณี 25 ไร่ (บาทต่อเดือน)
ธันวาคม						
ราคามือถือราคากลาง	60	38.97	21.03	20	420.60	10,515.00
ราคามือถือ						
ราคามือถือราคากลาง	57	37.72	19.28	20	385.60	9,640.00
ยางก้อนถ้วย						
กรณีใช้ผลผลิตสวนเนื้อยางนอก						
ราคากลาง	23	16.19	6.81	40	272.40	6,810.00

รหัสข่าว: I-191026000670

หน้า: 2/4



การประกันราคายางก้อนถ้วย ราคาประกัน DRC 50% ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ชดเชยอยู่ที่ 6.81 บาทต่อกิโลกรัม ยังคงเดิม แต่ได้ชดเชยเพิ่มจาก 20 กก.เป็น 40 กก.คือได้ปริมาณเพิ่ม แต่ราคาชดเชยเท่าเดิม ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงเกษตรกร ยอมรับตอนแรกอาจจะคิดคำนวณตัวเลขไปมาก จึงทำให้เกิดความไม่พอใจทั้งประเทศ แต่เมื่อเคาะอย่างนี้เชื่อถูกฝ่ายพอใจ ส่วนยาง 2 ชนิด ยังกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก.ต่อไร่ต่อปี หรือ 20 กก.ต่อไร่ต่อเดือนคงเดิม

เดือน	ราคายางที่ประกันรายได้ (บาท/กก.)	ราคากลางอ้างอิงการขาย (บาท/กก.)	ส่วนต่าง
ยางแผ่นดิบ			
ราคาเฉลี่ยตลาดกลาง	60	38.97	21.03
ราคาน้ำยางสด			
ราคาเฉลี่ยตลาดกลาง	57	37.72	19.28
ยางก้อนถ้วย			
- กรณีใช้ผลผลิตตามเนื้อยางเปียก			
ราคาตลาดกลาง	23	16.19	6.81

"ยอมรับว่าในส่วนของบัตรสีชมพู(เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์)อาจจะจ่ายล่าช้า เพราะไม่มีการแจ้งข้อมูลเลย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ กยก.ประจำจังหวัดและทำนบ/ผู้ใหญ่บ้านจะต้องทำงานหนักในการรับรองว่าจริงหรือไม่ พื้นที่อยู่ตรงไหน จับสัญญาณดาวเทียมจิสต้า ตรวจสอบ แต่ไม่เป็นไร ยอม"





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thansettakij.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:08

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

อนึ่ง กยท.รายงานข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งในเบื้องต้นมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,711,252 ราย (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ 1,412,017 ราย และคนกรีดยาง 299,235 ราย) คิดเป็นพื้นที่ 17,201,391 ไร่ โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละเอียดไม่เกิน 25 ไร่



กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก.ต่อไร่ต่อปี หรือ 20 กก.ต่อไร่ต่อเดือน กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งเงินประกันรายได้ในแต่ละเดือน จะถูกแบ่งระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางในสัดส่วน 60:40 วงเงินรวมกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท

➤ การได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากการประกันรายได้ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรดังนี้

เงินชดเชย (เดือน)	จ่ายเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:10

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

LINE TODAY

Top

ดูดวง

ลอตเตอรี่

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More ▾

น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม

ฐานเศรษฐกิจ

เผยแพร่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17.40 น.

♥ 0

💬 0



ปลัดเกษตรฯ ทบโตะเอาใจเกษตรกรน้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ลั่นห้องประชุม “เหนือ-อีสาน -ใต้” ยิ้มแก้มปริ “สวัสดิ์” ผู้แทนเกษตรกร เผยขอบคุณรัฐฟังเสียงเกษตรกร เพิ่มปริมาณเป็น 40 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่ชดเชยส่วนต่าง 6.81 บาท/กิโลกรัม รับได้ ไม่มีปัญหา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:10

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 ปี 2562-2563 ที่จะ
จ่ายในวันที่ 1-15 พฤศจิกายนนี้ สำหรับราคาชดเชยประกันรายได้ใช้การคำนวณราคา 60 วันย้อน
หลัง ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ยางพารา 3 ชนิดที่รัฐจะชดเชยรายได้
ได้แก่ ยางแผ่นดิบ ราคาขายที่รัฐบาลชดเชย 21.03 บาท/กิโลกรัม รัฐประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
ส่วนน้ำยางสด จะต้องชดเชยอยู่ที่ 19.28 บาท/กิโลกรัม ราคาประกันที่ 57 บาท/กิโลกรัม และน้ำยาง
ก้อนถ้วย ชดเชยอยู่ที่ 6.81 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ราคาประกัน DRC 50% อยู่ที่ 23 บาท



รหัสข่าว: I-191026000680

หน้า: 2/5



วันที่ 25 ตุลาคม 2562 นายสวัสดิ์ ลาดपालะ รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ระดับประเทศและประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม นั้นได้สรุปผล

เดือน	ราคาขายที่ประกันรายได้ (บาท/กก.)	ราคาขายอ้างอิง (บาท/กก.)	ส่วนต่าง	ปริมาณผลผลิตตามใบยางแห้ง (กก.ต่อไร่ต่อเดือน)	เงินค่าประกันรายได้แต่ละเดือน (บาทต่อไร่)	เงินค่าประกันรายได้กรณี 25 ไร่ (บาทต่อเดือน)
ธันวาคม						
ราคาเฉลี่ยสหภาพยาง	60	38.97	21.03	20	420.60	10,515.00
ราคานาชายอด						
ราคาเฉลี่ยสหภาพยาง	57	37.72	19.28	20	385.60	9,640.00
ยางก้อนถ้วย						
กรณีใช้ผลผลิตตามใบยางแห้ง						
ราคาสหภาพยาง	23	16.19	6.81	40	272.40	6,810.00

การประกันราคาน้ำยางก้อนถ้วย ราคาประกัน DRC 50% ราคา 23 บาท/กิโลกรัม ชดเชยอยู่ที่ 6.81 บาทต่อกิโลกรัม ยังคงเดิม แต่ได้ชดเชยเพิ่มจากน้ำยาง 20 กิโลกรัม เป็น 40 กิโลกรัม ก็คือ ได้ปริมาณเพิ่ม แต่ราคาชดเชยเท่าเดิม ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ฟังเสียงเกษตรกร ยอมรับตอนแรกอาจจะคิดคำนวณตัวเลขไปมาก จึงทำให้เกิดความไม่พอใจทั่วประเทศ แต่เมื่อเคาะอย่างนี้เชื่อทุกฝ่ายพอใจ ส่วนยาง 2 ชนิด ยังกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือนคงเดิม

อนึ่ง กยท.รายงานข้อมูลผู้ที่ขึ้นทะเบียน และแจ้งข้อมูลพื้นที่ ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งในเบื้องต้นมีเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,711,252 ราย (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ 1,412,017 ราย และคนกรีดยาง 299,235 ราย) คิดเป็นพื้นที่ 17,201,391 ไร่ โดยเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่



เดือน	ราคายางที่ประกันรายได้ (บาท/กก.)	ราคากลางอ้างอิงการชาย (บาท/กก.)	ส่วนต่าง
ยางแผ่นดิบ			
ราคาเฉลี่ยตลาดกลาง	60	38.97	21.03
ราคาน้ำยางสด			
ราคาเฉลี่ยตลาดกลาง	57	37.72	19.28
ยางก้อนถ้วย			
- กรณีใช้ผลผลิตตามเนื้อยางเปียก			
ราคาตลาดกลาง	23	16.19	6.81



กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือนกำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ซึ่งเงินประกันรายได้ในแต่ละเดือน จะถูกแบ่งระหว่างเกษตรกรเจ้าของสวนยางและคนกรีดยางในสัดส่วน 60:40 วงเงินกว่า 2.4 หมื่นล้านบาท



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 08:10

หัวข้อข่าว: [น้ำยางก้อนถ้วยเฮ! ชดเชยประกันรายได้เพิ่ม](#)

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

➤ การได้รับเงินชดเชยส่วนต่างจากการประกันรายได้ โดย ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรดังนี้

เงินชดเชย (เดือน)	จ่ายเงิน
ตุลาคม ๒๕๖๒ - พฤศจิกายน ๒๕๖๒	๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ธันวาคม ๒๕๖๒ - มกราคม ๒๕๖๓	๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓	๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 14:01

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

เผยแพร่นอกจากโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา...



NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก

หมวดหมู่ข่าว ▾

วิดีโอย้อนหลัง ▾

ถ่ายทอดสด

PRD sharing

ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เผยแพร่นอกจากโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการในการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย



26 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 18

รหัสข่าว: I-191026002042

หน้า: 1/2



ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เผยนอกจากโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการในการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากยิ่งขึ้นด้วย

นายพยุหศักดิ์ อภิรัตน์กุล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้มีรายได้ที่แน่นอน โดยจะให้สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และต้องเป็นสวนยางที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว โดยจะได้รับเงินรายละไม่เกิน 25 ไร่ และมีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่ประกันรายได้อยู่ที่ 240 กก. ต่อไร่ ต่อปี หรือ 20 กก. ต่อไร่ ต่อเดือน โดยให้แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40

ทั้งนี้ โครงการได้กำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคาที่โลกรั่มละ 60 บาท 2. น้ำยางสด (DRC 100%) ราคาที่โลกรั่มละ 57 บาท และ 3. ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคาที่โลกรั่มละ 23 บาท ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 โดยโครงการประกันรายได้จะเริ่มจ่ายเงินงวดแรกได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และทยอยจ่ายเงินงวดต่อไปทุก 15 วัน ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งนอกจากโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว รัฐบาลยังมีมาตรการในการผลักดันให้มีการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นราคายางอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

todayhighlightnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08:11

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางตั้งบริษัทลูก ลุยธุรกิจด้านราคายางระยะยาว

← ข่าวเด่นวันนี้ | Today Highlight News

กยท.เดินทางตั้งบริษัทลูก ลุยธุรกิจด้านราคายางระยะยาว

ตุลาคม 26, 2562



นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า กยท. เตรียมจัดตั้งบริษัทลูก เพื่อดำเนินธุรกิจร่วมกับสถาบันเกษตรกร ซึ่งขณะนี้จัดทำ TOR เพื่อดังบริษัทลูก และจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหลังผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว จะเร่งจดทะเบียนบริษัทให้เร็วที่สุด ในส่วนตั้งโรงงานจะเป็นขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วเช่นกัน ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาโรงงานผลิดยางของ กยท. ที่มีอยู่ทั้ง 6 แห่ง ให้มีศักยภาพดำเนินงาน เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยที่ผ่านมารองงานของ กยท. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งจะรองรับความต้องการของตลาดที่ กยท. ได้เปิดตลาดไว้ได้มากขึ้น และโรงงานของ กยท. ก็สามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ทุกชนิดยาง ไม่ว่าจะเป็นยางสด ยางแผ่น และยางก้อนถ้วย โดย กยท. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดซื้อขาย

นายสุนันท์กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ด้านนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ค(เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำและคนกรีดยาง) ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่กับกยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562เบื้องต้นมีเกษตรกรชาวสวนยาง 1,711,252 ราย (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ 1,412,017 ราย และคนกรีดยาง 299,235 ราย) คิดเป็นพื้นที่ 17,201,391 ไร่ โดยให้ประกันรายได้ รายละไม่เกิน 25 ไร่ ที่ปริมาณผลผลิตยาง (ยางแห้ง) 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน กำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)แบ่งตามประเภทยาง ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กิโลกรัม โดยอ้างอิงจากราคากลางที่ประกาศทุก 2 เดือน และจ่ายเงินประกันรายได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการรวมแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน โอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง งบประมาณในโครงการรวมทั้งสิ้น 24,278,626,534 บาท

เกษตรกร ประมง ปศุสัตว์